



ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เรื่อง กำหนดการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ
ตำแหน่งอาจารย์
สังกัดคณะศิลปศาสตร์

ตามที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๒ อัตรา สังกัดคณะศิลปศาสตร์ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว ผู้สมัครสอบที่ได้ดำเนินการสอบตามขั้นตอนครบถ้วน ภายในวันเวลาที่กำหนด ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

อนึ่ง การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบครั้งนี้ ได้ประกาศตามผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้

กำหนดการสอบคัดเลือก

- สอบคัดเลือกออนไลน์ (Zoom) ในวันจันทร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจะถูกประเมินในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังนี้

- ทดสอบความเหมาะสม ความรู้ ความสามารถ (สอบข้อเขียน) เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น.

- ทดสอบทักษะการสอน และสอบสัมภาษณ์ ด้วยวิธีการทดลองสาธิตการสอน หรือทดลองปฏิบัติการอื่น ๆ ตามดุลพินิจของคณะกรรมการ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

คณะศิลปศาสตร์

ที่	ชื่อ - สกุล
อัตราเลขที่ ๑๔๘๗ และ ๑๔๘๐	
๑	นางสาวกมลลา พาณิชวิบูลย์
๒	Miss AOI IWASA
๓	นายศราวุธ แจ่มใจดี
๔	นายอติวิชญ์ สุวรรณพจน์

สำหรับผู้ที่ยื่นเอกสารในวันสมัครไม่ครบถ้วน เรียบร้อย หรือหากมีเอกสารการผ่านงาน หรือหลักฐานแสดงประสบการณ์ หรือหลักฐานรับรองคะแนนภาษาอังกฤษ ให้นำมายื่นเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ในวันสอบคัดเลือกได้ (ถ้ามี)

ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตามรายชื่อที่ประกาศไปแล้วนั้นหากไม่เข้าร่วมการสอบคัดเลือกตามที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การสอบคัดเลือก กรณีที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมการสอบคัดเลือกได้ ขอให้ทำหนังสือชี้แจงเหตุผลและความจำเป็น ส่งมาที่ อีเมล hr@kmitl.ac.th เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพิจารณาต่อไปในกรณีนี้ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกถือเป็นที่สุด โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น

ประกาศผลการสอบคัดเลือก

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ www.hr.kmitl.ac.th

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(รองศาสตราจารย์ ดร.จรัสญ เล้าสินวัฒนา)

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร ปฏิบัติการแทน

อธิการบดี

๑๗ พ.ย. ๖๔ เวลา ๑๘:๕๐:๑๘ Non-PKI Server Sign-LN

Signature Code : MAAzA-EUAMQ-BEADU-AMgA3